

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเทพ	สันตะการ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๒. นายวินิต	สุดสาย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๓. นายเฉลิมเกียรติ	ฉัตรส	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๔. นายสมพร	โอบทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๕. นายจอม	ถนอมสิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๖. นายเขียนเตก	แช่แท้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๗. นายชาติวุฒิ	ทองเจิม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ผู้ไม่มาประชุม (ลา)

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมนตรี	ปล้นการ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๒. นายเดิน	มหาผล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๓. นายก่อเดด	กะสิร์กซ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๔. นายสุชล	บำรุง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
๕. นางสาวณัฐริณี	มีมาก	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางพรทิพย์	ทุณพัฒน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นางสาวมลิวลัย	เพชรตีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๘. นางสาวจุฑามาศ	เพชรแท้	นิติกรปฏิบัติการ
๙. นางสาวกาญจนา	บุตรตะเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้วกระผม นายเฉลิมเกียรติ ธีรุตส เลขานุการสภา อบต.มะรุ่ย ได้อ่านประกาศและเรียนเชิญ นายสุเทพ สันตะการ ประธานสภา อบต.มะรุ่ย ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ สวัสดิ์ศรีศรี คณະผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารได้มีหนังสือขอลงมติ เรื่อง ขอลงมติ เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้เสนอขออนุมัติ ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้อ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถานบ หมู่ที่ ๖ ต.มะรุ่ย วงเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วโครงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนั้น จึงขอลงมติดังกล่าวเฉพาะข้อ ๑ นอกนั้นยังคงเดิมต่อประธานสภาฯ เพื่อนำญัตตินี้มาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เพื่อทราบและพิจารณาให้ความยินยอมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ประจำปี ๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ สำหรับรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะ แกไขรายงานฉบับนี้บ้างครับ

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ฉบับนี้หรือไม่ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถามตอบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การเสนอแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ สำหรับในวาระที่ ๕.๑ การเสนอแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญฝ่ายบริหารครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมนตรี ปลัดการนายก อบต.มะรุ่ย ในวาระที่ ๕.๑ การเสนอแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ประธานสภา

ขอเรียนถามท่านปลัดครับ ว่าในระเบียบว่านี้ต้องมีการขออนุญาตหรือเปล่าในการชี้แจงของท่านนายกครับ

นายสุชล

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ขอให้ทักท้วงนโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงครับ

น.ส.มลิวลัย

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวมลิวลัย เพชรดีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประกาศพร้อมใช้งานจึงแจ้งสภาเพื่อรับทราบ

ประธานสภา

ครับ แจ้งเพื่อทราบอย่างเดียวครับ ขอขอบคุณครับ ต่อไปก็ระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหลักการเบื้องต้น ๕.๒ พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหลักการเบื้องต้น

นายสุชล

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ในระเบียบวาระข้อนี้ขอให้นิติกรเป็นผู้นำเสนอครับ

น.ส.จุฑามาศ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้ นิติกรปฏิบัติการ ขอเสนอพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติ อบต.มะรุ่ย เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๖๖ บันทึกหลักการและเหตุผล

หลักการ เพื่อให้มีข้อบัญญัติตำบลเรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖, ๖๘(๑), ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพิจารณาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยจัดการให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในการออกข้อบัญญัติในการออกข้อบัญญัติในการใช้น้ำประปา เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

เหตุผล โดยที่เป็นการเห็นสมควรออกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อระเบียบในการปฏิบัติการกำหนดให้บริการน้ำประปาค่าธรรมเนียมและอัตราการใช้น้ำประปา และอัตราเรียกเก็บค่าบริการใช้น้ำ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจการประปา และเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารจึงเสนอข้อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย พิจารณาเห็นชอบและใช้บังคับในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยต่อไปคะ

นายสุชล

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ตามที่ อบต.มะรุ่ย ได้ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเป็นเวลานานพอสมควร ทางฝ่ายกฎหมายแล้วก็งานกองคลัง จัดเก็บรายได้ก็ได้การปรึกษาหารือกันว่า

ข้อบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานพอสมควรซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ในบางประเด็นหรือหลายอย่างนะครับ เลยได้จัดทำร่างข้อบัญญัติการใช้น้ำประปาฉบับดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งให้สภาทราบในส่วนของฝ่ายจัดทำร่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้สภามีการตรวจสอบในร่างดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมอย่างไรบ้างในส่วนของสภา แต่ในส่วนของผู้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารนั้นจะต้องนำไปพิจารณาในหลักการกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นผมคิดว่าในสภาแห่งนี้ไม่ควรแล้วแต่โปรดนะครับ การแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างตัวนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการออกข้อบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตำบลมะรุ่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินั้นได้สังเกตเห็นถึงข้อจำกัดในการบังคับใช้ในบางประการอย่างเช่นเรื่องของวิธีการติดตั้ง วิธีการดำเนินการหลังการติดตั้งอาจจะไม่รัดกุมเพียงพอที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังอย่างเช่นเรื่องของการติดตั้งมาตรที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงปกติมาตรสมมุติจะติดอยู่บริเวณหน้าบ้านแต่ที่ผ่านมานั้นอาจจะติดอยู่ที่ข้างบ้านหรือหลังบ้าน อยู่ที่เล่าไก่ คอกหมูก็มีตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้น แต่กฎหมายตัวใหม่นี้ข้อบัญญัติตัวใหม่นี้เราอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น สองในเรื่องของการบริการน้ำการเรียกเก็บหนี้ การใช้น้ำก็จะให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น การที่มีการออกร่างตัวนี้ออกไปก็เป็นเพียงแค่ร่างที่เจ้าหน้าที่เขาเห็นปัญหา แต่ว่ามุมมองมิตินองเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ครอบคลุม เพราะว่าอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ ดังนั้น สมาชิกหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านอื่นอาจจะมิมุมมองหรือมิติด้านอื่นในการมองข้อบัญญัติให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับอบต.มะรุ่ยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำประปาต่อไปครับ ผมก็คิดว่าน่าจะศึกษากันให้ละเอียดชนิดหนึ่งก่อนที่จะออกไปในส่วนของคุณาก็เสนอมาข้อ ๑ เรื่องของการบริจาคที่ดินในการสร้างหอถังประปาหรือการขุดเจาะบ่อน้ำว่าชาวบ้านคนไหนเขาบริจาคให้ที่ดินในการก่อสร้างหอถังหรือขุดเจาะบ่อน้ำบ่อใดนั้น ควรที่จะตอบแทนให้เขาในเรื่องของการบริการค่าน้ำว่าจะลดค่าน้ำในส่วนใช้เบื้องต้นไม่เกินกี่หน่วย ถ้าเกินหน่วยก็ค่อยเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติอย่างเช่น ท่านประธานสภาอุทกที่ที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อก่อสร้างหอถัง หลังจากนั้นทางอบต.มะรุ่ยก่อสร้างเสร็จแล้วในหน่วยละ ๕ บาทต่อ ๑ ลูกบาศก์คิวทางนายกอาจจะเสนอสภาว่า คนที่อุทกที่ดินให้เงินให้ ๓๐ ลูกบาศก์ หน่วยแรกไม่ต้องจ่ายเงิน ๓๑ หน่วยหลังหรือ ๒๐หน่วย ๓๐ หน่วย ๕๐ หน่วย ๖๐ หน่วย แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละที่ เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีไว้เพราะว่าในการอุทกที่ดินบ้างที่มีการอุทกที่ดินเสร็จแล้วเขาคิดว่าเขาคงได้ใช้น้ำฟรี แต่ว่าระเบียบข้อบัญญัติไม่ได้ระบุไว้ เลยใช้ฟรีไม่ได้ พอใช้ฟรีไม่ได้นายกก็บังคับเอากับชาวบ้านไม่ได้เหมือนกัน ที่นี้เลยมีปัญหาว่เกิดหนี้ที่ไม่ได้จ่ายต่อเดือนเกิดขึ้นกองคลังรับผิดชอบอีกเลยแก้ปัญหาว่าในกรณีดังกล่าวนี้ควรจะระบุไว้ในข้อบัญญัติไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นต้นและปัญหาอีกอย่างเราจะต้องแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติขอเรียนในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านปลัดครับ วาระที่ ๕.๒ ก็มีเอกสารประกอบอยู่ด้านหลังครับ อยากให้สมาชิกได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจะได้ไปชี้แจง ชี้แนะให้คำอธิบายกับประชาชนให้ถูกต้องไปตามข้อบัญญัติของอบต.มะรุ่ย เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้มีการโต้แย้งในภายหลังครับ มีเอกสารประกอบอยู่ เรื่องนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบครับ มีใครสงสัยอะไรอีกบ้างครับ ก็ขอเชิญนะครับ

นายสุชล

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ในส่วนของงานผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ขอนำเรียนว่าอันนี้เป็นเพียงต้นร่างนำเสนอก่อนว่าในรายละเอียดดังกล่าวนี้ ถ้าเราอ่านแล้วอาจมีการเพิ่มเติมหรือตัดตรงไหนหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้น พอเราได้เค้าโครงในความเห็นในบางส่วนนะครับเพียงทางฝ่ายคลัง

กับฝ่ายกฎหมายเขาจะรวบรวมรายละเอียดดังกล่าวนั้นจัดทำร่างตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติก่อนเสนอเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไป แต่ว่าในส่วนของสภานั้น ถ้าประธานเห็นสมควรตั้งกรรมการจากสภาชุดหนึ่งก็ได้ถ้าเห็นสมควรครับ

๕.๓ พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภา ครับ ขอบคุณท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็เชิญท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะรายละเอียดผมไม่ชัดเจนครับ

นายสุชล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ขอให้นิติกรเป็นผู้อธิบายครับ ขอขอบคุณครับ

น.ส.จุฑามาศ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้ นิติกรปฏิบัติการ ตามหนังสือที่จังหวัดพังงาแจ้งให้ดำเนินการตาม พรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนะคะ ตามมาตรา ๙ วรรคสอง จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศ เชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แห่ง พรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ฯลา ตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้นรายละเอียดก็จะอยู่ในวาระแล้วนะคะ ว่ามีเอกสารอะไรบ้าง ขอขอบคุณคะ

นายสุชล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ด้วยสภาผู้แทนราษฎรได้ออก พรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้ในตำบลนั้นๆ หรือท้องถิ่นนั้นๆ ก็เป็นเรื่องของแนวคิดกระจายอำนาจให้กับประชาชนได้มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอชื่อ ใน พรบ.ดังกล่าวนี้ในมาตรา ๙ ระบุว่าให้ท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศระเบียบดังกล่าวขึ้นมาเพื่อประกาศใช้ในท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิเข้าชื่อตาม พรบ.ดังกล่าวต่อไปครับ ในหลักการนั้นก็คือให้ประธานสภาเป็นผู้เสนอร่างระเบียบตัวนี้เข้าสภาเพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบแล้วประกาศเป็นร่างระเบียบประกาศเป็นระเบียบขึ้นมาเพื่อประกาศใช้ในตำบลของเราอันนี้คือหลักการเหตุผลที่นำเสนอมาตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เน้นและได้ติดตามตรวจสอบว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเราดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งตอนนี้เราได้รายงานไปทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าของเรานั้นอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างแต่ยังไม่ได้นำเสนอให้กับสภาท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ ดังนั้น เมื่อวันนี้เป็นวันที่ตรงกับประชุมสภาสามัญสามัญ และทางนิติกรได้จัดทำร่างตัวนี้เสร็จขึ้นมาพอดีเลยนำเรียนให้ประธานสภาทราบเพื่อดำเนินการต่อ อันที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของท่านประธานสภาต้องนำเสนอร่าง ซึ่งทางนิติกรได้ดำเนินการจัดทำร่างให้ประธานสภา เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะตัวร่างระเบียบนั้นก็มีตัวอย่างที่ส่วนกลางได้กำหนดมาแล้ว แต่เราเอามาเพียงแค่หัวข้อหรือชื่ออย่างเดียวน่าจะเป็นอบต.ไหน อำเภออะไร แค่นั้นเองครับ ส่วนอื่นเหมือนกันทั่วประเทศที่ประกาศใช้ครับ ที่นี้ในร่างประกาศตัวนี้เดี๋ยวผมคิดว่าให้นิติกรเขาอ่านระเบียบร่างทั้งหมดให้กับสภาฟังอีกครั้งหนึ่งครับ

ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ

น.ส.จุฑามาศ ร่างระเบียบสภาอบต.มะรุ่ย เนื้อหาตามรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผมด้วย ก็ถ้ามอบอำนาจสิทธิ์ให้ผมเป็นผู้ประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับนี้ก็ต้องกำหนดเป็นวันหรือเปล่าครับท่านปลัด

นายสุชล เมื่อประธานสภานำเข้าเพื่อพิจารณาในวันนี้แล้วก็สภาให้ความเห็นชอบแล้วเห็นว่าเมื่อท่านประธานฯลงนามในวันนี้ ควรประกาศระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นต้นครับ

ประธานสภาฯ ในเมื่อได้ฟังรายละเอียดก็ไม่ว่าท่านสมาชิกต้องการคำชี้แจงอะไรอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ครับ ขอมติครับ

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ

ประธานสภาฯ ขอประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไปครับ

๕.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอเข้าระเบียบวาระข้อที่ ๕.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการที่ ๑ ได้ขอลงบัญชีไปแล้วนะครับ ขอเข้าโครงการที่ ๒โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองจุด(ซอยราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๒) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมนตรี พลันการ นายกอบต.มะรุ่ย เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เรียน ท่านประธานสภาอบต.มะรุ่ย ด้วยผู้บริหารอบต.มะรุ่ย มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๙,๖๓๓.๒๕ บาท รายละเอียดหลักการและเหตุผลปรากฏตามและเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาอบต.มะรุ่ย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ในส่วนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๖ นั้น มีด้วยกัน ๔ โครงการ ซึ่งโครงการที่ ๑ ได้ขอลงบัญชีมาแล้ว และโครงการ

๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองจุด(ซอยราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๒) วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนน ขอยางเรียบ หมู่ที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐.-บาท

๔. กรณี เรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับเบี้ยช้าซ้อน รายงานหว่า สุดสาย วงเงินงบประมาณ ๒,๖๖๓.๒๕ บาทครับ ขอให้ทางสภาพิจารณาคครับ

ประธานสภาฯ ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับ สำหรับระเบียบวาระข้อ ๕.๔.๒

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองจุด(ซอยราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๒) วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกท่านใดจะขอคำชี้แจงก็เชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ โครงการปรับปรุงถนน ขอยางเรียบ หมู่ที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐.-บาท ขอเชิญฝ่ายบริหารอีกครั้งครับ

นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมนตรี พลันการ นายกอบต.มะรุ่ย ในส่วนของโครงการขอยางเรียบของหมู่ที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐.-บาท ก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับถนนมาแล้วก็เป็นชื่อที่ตรงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีของอบต.มะรุ่ย แล้วก็มีรูปแบบรายการที่

เสร็จสิ้นเรียบร้อยที่สามารถเสนอปัญหาเข้าสู่สภาเพื่อขอจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้นำทางสภาพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสมในโครงการนี้ด้วยครับ

ประธานสภา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภา ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ กรณีเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับเบี้ยซ้ำซ้อน รายงาน
หรัฯ สุดสายขอเชิญฝ่ายบริหารอีกครั้งครับ

นายก อบต. ขอให้ท่านปลัดชี้แจงครับ

นายสุชล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นาย
สุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญ
เรื่อง ของเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จ่ายซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นในเรื่องของมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการให้
คืนเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่นำเงินมาคืนให้กับราชการแล้วจำนวน ๒๘,๓๔๕ ราย เป็นเงินจำนวน
๒๐๐ กว่าล้านบาทข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงหรือว่า
พมจ.ได้เสนอให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำมาคืนให้กับทางราชการแล้วถูกต้องโดยเร็วขึ้นได้มี
หนังสือของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน
กับสวัสดิการอื่นด้วยอบต.มะรุ่ยมีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น จำนวน ๑ ราย
คือรายของนางหรัฯ สุดสาย เนื่องจากนางหรัฯ สุดสายที่ได้มาขึ้นบัญชีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.มะรุ่ยซึ่งไปซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่ตนเองได้รับมาก่อนหน้านั้น ซึ่งเมื่อก่อน
นั้นถือว่าผิดหลักเกณฑ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติซึ่งระหว่างนั้นอบต. ก็ได้
แจ้งกับนางหรัฯ สุดสาย ให้มาคืนเงินให้กับทางอบต.มะรุ่ยซึ่งในกรณีรายของนางหรัฯ สุดสาย อบต.มะรุ่ย
นั้นได้ดำเนินการไปถึงกับที่มีการฟ้องร้องในการเรียกเงินคืนจากท่านดังกล่าวสู่ศาลแล้วก็มาสู่ขั้นตอน
กระบวนการในการทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้วก็ได้อาหนำมาคืนให้กับทางอบต. จำนวน ๑ วงศ์เป็นเงิน
ทั้งสิ้นตามที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไป ในกรณีดังกล่าวนี้ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าในปัญหาดังกล่าว
นั้นไม่ว่าเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เกิดความเดือดร้อน
แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินไปแล้วนั้น การที่อบต.ได้รับเงินคืนจากนางหรัฯ สุดสายมาแล้วนั้นก็ให้จ่ายคืน
ไปตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่จริงไม่มีระเบียบรองรับด้วยซ้ำ แต่ต้องจ่ายไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้แนวทางการจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ครับ ในกรณี
ที่อบต.ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปแล้วเงินดังกล่าวรอานำส่งคืนและเรียกเงินคืน
เบี้ยยังชีพแล้วให้อปท.นำเงินเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับ รายรับ และมีการขอคืนในลักษณะลาม
มิควรได้ภายในกำหนดอายุความซึ่งอบต. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้อปท.ถอนเงินคืนรายรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖
ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ในการขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่ได้รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องให้จ่ายเงิน
รายรับดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๒ ขอเงินคืนหลังจากปีงบประมาณที่ได้รับรายรับหลังจากตรวจสอบความถูกต้องให้อปท.
จ่ายขาดเงินสะสมโดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ สำหรับวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ ครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด จะแจ้งข่าวหรือปัญหาผ่านสภาฯ เพื่อไปยังฝ่ายบริหารขอเชิญครับผม

นายวินิต เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายวินิต สูดสาย สมาชิกฯหมู่ที่ ๓ ในส่วนของหมู่ที่ ๓ เรื่องความเดือดร้อนของชุมชนบ้านท่าแกลง เกี่ยวกับทางสัญจรไปมาถนนสายบ้านท่าแกลง หมู่ที่ ๓ ซึ่งเราได้ประกาศไปแล้วว่าไม่สามารถทำโครงการถนนคสล.คอนกรีตเสริมเหล็กได้นั้นก็เพราะว่าติดขัดกับป่าชายเลน ประชาชนก็พอเข้าใจแต่ช่วงหน้าฝนถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรลำบากอยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยเข้าไปดูแลหรือว่าหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบ้านท่าแกลงของหมู่ที่ ๓ ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายครับ รับทราบปัญหาครับ

นายก อบต. รับทราบครับ เดียวจะเข้าไปดูแลให้ทางกองช่างเข้าไปดูว่าถนนสัญจรไปมาซอยท่าแกลงใช้ไหมครับ ซึ่งเราเคยเข้าสภาไปแล้วในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่สามารถดำเนินการได้เขตป่าชายเลนที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราแต่ได้มีหนังสือส่งมาว่าสามารถไปดำเนินการได้ในเรื่องของทำรูปแบบเดิมคือถนนเป็นลูกรังก็ทำให้เป็นลูกรังเหมือนเดิมทำให้ดีขึ้นได้ นะครับ เดียวให้ทางกองช่าง ไปดูในแผนที่ข้อซอยตรงกันอีกหรือไม่ถ้าชื่อไม่ตรง พอต้นปีมกราคมฝ่ายแผนก็จะดำเนินการในเรื่องของการทบทวนแผนทุกหมู่บ้าน โครงการไหนที่จะเข้ามาหรือประชาชนร้องขอมาเป็นความลำบากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าสู่แผนในช่วงต้นปีที่เราไปดำเนินการทบทวนนะครับ เป็นการทบทวนแผนและเพื่อเติมแผนก็ได้ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราต้องปรับแผนใหม่ทั้งปี แผน ๕ ปีต้องปรับใหม่จะใช้แบบก่อนไม่ได้คือชื่อถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๗ ก็ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าซอยตานบ ก็อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑-๗ ซึ่งชื่อไม่ตรง พอชื่อไม่ตรงนี้ความเข้าใจว่าสามารถทำได้ แต่เดี๋ยวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ มันต้องลงในระบบอีแผนซึ่งมันไม่ตรงกันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ถ้าสถานะอนุมัติไปสภาก็ผิด ผมเสนอเข้าไปผมก็เลยขอลอนัญัติขอยotanบ แล้วก็จะปรับปรุงชื่อให้ตรงกับโครงการเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร่วมไปถึงขอยotanบที่ชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สามารถที่จะขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ ก็เดียวให้ทางกองช่างเข้าไปดูและครับในเรื่องของขอยotanบแล้วก็ขอยotanบท่าแกลง ขอขอบคุณครับ

นายสุชล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุชล บำรุง ปลัด อบต.มะรุ่ย ขอเสริมท่านผู้บริหารนิดหนึ่งครับ ในเรื่องของการก่อสร้างในที่ของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ ผมอธิบายอย่างนี้ครับ คือแต่ละที่ที่อยู่ในพื้นที่ของมะรุ่ย ผมไม่รู้ว่ามีที่อะไรของบ้างต้องไปศึกษาก่อนเพราะว่าแนวปฏิบัติในการทำโครงการในพื้นที่ของส่วนราชการอื่นที่อยู่ในพื้นที่มันมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันไปเหมือนกันทีเดียว เพราะว่าป่าชายเลนก็อีกอย่างหนึ่ง อุทยานก็อีกแบบหนึ่ง แล้วก็ป่าสงวนก็อีกแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น ในกรณีของท่านนายกที่ตอบไปเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้ถึงขณะไหนว่าในการซ่อมแซมน่าจะมีปัญหาอะไร ผมคิดว่าแบบนั้นการก่อสร้างในพื้นที่อยู่ในเขตป่าอุทยาน ป่าสงวนหรือป่ามติกรม. ในลักษณะงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิมอย่างไรให้ดำเนินการไปอย่างนั้นอย่างนี้ครับ ถ้าไม่ทำเป็นโครงการในการปรับปรุงหรือก่อสร้างมันคล้ายๆ กับปรับปรุงคือมันทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือก่อสร้างคือทำใหม่แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมมันจะเข้าหลักเกณฑ์เหมือนนายกว่าของเดิมแบบไหนก็ทำให้อยู่สภาพเดิมเหมือนที่บอกว่าถนนมันเป็นลูกรังยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่พอในหน้าฝนมีน้ำท่วม เราก้ทำให้ไม่มีน้ำท่วมขัง เราจะทำที่ละทั้งสายมันก็ปรับปรุงอาจจะไม่ได้ อาจจะต้องทำไปทีละจุดเราอาจจะเสี่ยงไปอย่างนั้น เดียวขอใช้วิธีคิดนิดหนึ่ง เราจะเป็นโครงการที่เดียวเลยไม่ได้ น่าจะต้องใช้เป็นการซื้อวัสดุ และเข้าไปดำเนินการในการซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้น แต่ว่าถ้าเราทำโครงการปรับปรุงเลย

ไม่ได้แน่นอน แต่ว่าถ้าได้นี่คือหมายความว่าต้องขออนุญาตไปอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าถ้าต่อไปจำเป็นจะต้องทำก็ต้องทำ แต่ว่าถ้าปัญหามันเกิดขึ้นก่อนแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อน เราก็ต้องทำเราทำได้ อันนี้คือการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ แล้วขอเสริมในเรื่องต่อไปในเรื่องของการตอบกระทู้ถามตอบของสภาที่เป็นเรื่องของกระทู้สดกระทู้ถามในสภาแต่ละครั้ง บังเอิญว่ามันมีเรื่องต่อเนื่องมาสอง สามครั้งในการเสนอปัญหาในที่ประชุมประชุมสภา เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องโครงการหลายๆ อย่างเมื่อก่อนนี้ผมอาจจะไม่บังเอิญได้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานประชุมให้มาตรวจให้มาเพิ่มเติมให้มันมีสถิติหรือกระทู้ที่สมาชิกได้ถามก็มีการเสนอแล้วท่านผู้บริหารได้ตอบรับในญัตตินั้นๆ หรือกระทู้นั้น แต่ว่าบังเอิญว่าในครั้งต่อไป กระทู้นั้นมันหายไปหมายความว่าปัญหาที่ท่านถาม นายกว่าจะทำให้แต่ไม่รู้ทำแล้วหรือยังท่านนึกออกไหมครับ ไม่มีใครตอบได้สมาชิกก็ไม่รู้ กองช่างก็ไม่รู้เลยเป็นปัญหาพอมารั้งหลังอีกครั้งหนึ่ง ถัดมาอีก ๒-๓ ครั้ง สมาชิกเกิดจำได้ขึ้นมาว่าเคยขออนายกไปแล้วนายกทำหรือยัง นายกก็งงว่าทำหรือยังผมเลยคิดว่าจากปัญหาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา การตั้งกระทู้ถามแต่ละอย่างถ้ามันยุติหรือได้ข้อยุติในที่ประชุมว่านายกบอกว่าต้องไปดำเนินการให้กระทู้นั้นญัตตินั้นต้องได้รับการสนองตอบในการดำเนินการในคราวต่อไปเสมอมันเป็นมติเขาเรียกว่ามันเป็นปกติกาของสภานะ ผมคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารแต่อย่างใด แต่ว่าหมายความว่าวันที่ท่านถามเรื่องถนนสายนี้ประชุมครั้งหน้าผมต้องมาตอบแล้วว่าจากถนนแบบนี้มันเป็นรูปภาพอย่างอื่นแล้วหรือยัง ถ้าไม่ได้ต้องมีเหตุผลมาตอบแล้วว่าทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้คือวิธีคิด ที่นี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นของมะรุ่ยที่ผ่านมาคือมติญัตติหรือกระทู้หรือข้อยุติ พอหลังจากประชุมเสร็จแล้วไม่มีการไปแจ้งญัตติหรือมติหรือกระทู้ให้กับส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบเรื่องมันเลยหายไปกับรายงานประชุมแต่ภาระมาตกอยู่ที่ปลัดต้องตอบครั้งที่ทำไม่มันหายไปไหน ผมคิดว่าต่อไปเราต้องมีส่วนนี้ขึ้นมาชนิดหนึ่ง แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกิจการภายในของเจ้าหน้าที่ที่ผมต้องไปแจ้งต่อว่าที่ประชุมมีมติในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สภาที่ต้องไปทำตารางแจ้งมติที่ประชุมให้กับส่วนราชการที่รับผิดชอบทราบเลยว่ามีมติที่ประชุมสภามีเรื่องอะไรบ้าง ว่าจ่ายขาดเรื่องนี้คุณต้องดำเนินการภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ แต่วันนี้แจ้งให้เพื่อทราบนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณปลัดครับ ที่ให้คำชี้แจงก็ต่อไปผมท่านนายกคงติดตามด้วยนะครับ ถ้ารับปากไปแล้วก็ตรงนั้นมันขาดเป็นจุดหนึ่งจุดครับ ฟังแล้วก็เห็นผลสมบูรณ์ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมนตรี พลันการนายกอบต.มะรุ่ย ขอชี้แจงต่อเนื่องจากที่ท่านปลัดชี้แจงว่าชวยประสานใจ หมู่ที่ ๕ นี้ก็ติดตามนะครับ ว่าพอติดช่วงแล้วราคากลางออกก็ช่วงนี้มันติดเข้าสู่ช่วงของพายุ นะครับ พายุเข้ามาอีกแล้ว ก็เดียวเข้าสู่ช่วงแล้งถึงก็หมู่ที่ ๕ ชวยประสานใจ แล้วก็สองแจ้งเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของโครงการน้ำประปาขนาดใหญ่บึงอวกแหงค์ หมู่ที่ ๗ ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านหลักการมาแล้วผมไปประชุมกับท่านปลัดอำเภอ ซึ่งรักษาการนายอำเภอที่ผ่านมาที่จังหวัดพังงาที่ผ่านมาก็ได้ผ่านหลักการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่นี้ก็รออนุมัติก็ขอชี้แจง เพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด จะแจ้งข่าวหรือปัญหาผ่านสภาฯ เพื่อไปยังฝ่ายบริหารขอเชิญครับผม

นายสมพร เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมพร โบบทอง สมาชิกฯหมู่ที่ ๑ ถามเพื่อทราบครับ เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตครับผม ก็มีชาวบ้านถามเข้ามากรณีมีเงินช่วยเหลือ ถามผมว่าต้องดำเนินการขั้นตอนไหนครับ เพราะผมก็อธิบายเขาไม่ถูกเวลาที่ได้เงินสามพันผู้เสียชีวิตนะครับ ขอบคุณครับ

นางสาวณัฐริณี

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัฐริณี มีมาก หัวหน้าสำนักปลัดในฐานะที่ดูแลงานพัฒนาชุมชนนะคะ ในกรณีที่ท่านสมาชิกถามเงินช่วยเหลือสามพันนี้ก็ถือว่าในกรณีทำตำบลของเรามีผู้เสียชีวิตนะคะ ผู้เสียชีวิต ๑ ท่าน ก็มีผู้ดูแลเกี่ยวกับเงินสามพันนี้ มาแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะขอเงินสามพันที่อบต.นะคะ อันดับ ๒ ก็คืออบต.นี้จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่ พมจ. หลังจากไปที่พมจ. ก็จะมีการพิจารณาก่อนเป็นรอบๆ ไปเมื่อพิจารณาแล้ว ก็จะโอนเงินสามพันนี้เข้ากับบัญชีผู้ที่แจ้งความประสงค์ก็มีกระบวนการอยู่ ๓ ขั้นตอนก็คือ ๑. ผู้ดูแลนำเอกสารมาแจ้งที่อบต. ๒. อบต.ก็แจ้งไปที่พมจ. พร้อมบัญชีสมุดธนาคาร ๓. เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะโอนเงินให้กับผู้ดูแลนะคะ ที่ถามว่าบางครั้งมันก็ช้าเพราะว่าบางครั้งงบประมาณที่จัดสรรให้พมจ. ไม่เพียงพอนะคะ มันก็เลยทำให้ล่าช้าในการได้รับเงินส่วนนี้ แต่ถามว่าได้รับใหม่ได้รับนะคะ ก็เป็นกรณีของเบี้ยยังชีพในส่วนของสำนักปลัดเอง ก็จะมีอยู่สองเรื่องที่จะขอความร่วมมือในวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่ ๑ เรื่องถึงขยะเปียกคะ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่มีเป้าหมายก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาลดังนั้น ในวันนี้ไม่ทราบว่าสมาชิกทุกท่านรวมทั้งท่านประธานสภาฯ เลขาแล้วก็รองประธานสภามีถึงขยะเปียกกันหรือยังคะ ทางอบต.มะรุ่ยขอความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕ ต้องรายงานไปยังจังหวัด ว่าต้องให้ได้ ๒๐% แต่ว่าในวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๕ ต้องให้ได้ ๑๐๐% นะคะ คือตำบลมะรุ่ยมีทั้งหมด ๑,๒๕๐ กว่าครัวเรือนต้องให้ได้ ๑๐๐% ดังนั้นเราในฐานะผู้นำของตำบลเราต้องมีทุกหลังคาเรือนซึ่งหัวหน้าสำนักปลัดเองก็ได้แจ้งให้นักวิชาการสาธารณสุขแจ้งไปทางไลน์ของทุกท่านแล้ว ไม่ทราบว่าท่านใดยังไม่ได้รับข้อมูลบ้างไหมคะ แจ้งไปแล้ววิธีการทำ ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลครับ

น.ส.ณัฐริณี

ขอเพิ่มเติมคะ ตอนนี้ตำบลมะรุ่ยทำไปได้ประมาณ ๕% ก็คือ ๗๐ กว่าหลังคาเรือน ซึ่งหมู่ที่ ๕ ได้ดำเนินการทั้งหมดบ้านแล้ว ประมาณ ๗๐ ครัวเรือนในส่วนที่ท่านใดยังไม่สามารถที่จะทำได้หรือทำในส่วนที่ท่านสมาชิกแจ้งมาก็คือ ทางอบต.ก็จะมีการจัดทำโครงการ แต่ตอนนี้ขอความร่วมมือก่อนว่าให้ทำเองวิธีการก็ง่ายๆ ก็เอาถังสีมาตัดท้าย แล้วก็ฝังดินให้เหลือ ๒ ใน ๓ เพื่อเหลือไว้เวลาเต็มแล้วก็ปิดฝาไว้ แต่นี้คือรัฐบาลให้ทำ และจังหวัดขอความร่วมมือ เพราะว่าให้เป็นรูปธรรมเป็นสัดส่วนไม่กระจายให้มีกลิ่นเหม็นไปทั่ว ขอความร่วมมือนะคะ หวังว่าทุกท่านจะมีถึงขยะเปียกกันในส่วนเรื่องที่ ๒ ก็คือในกรณีฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนสามพันไม่ใช่เงินค่าทำศพ แต่เป็นกรณีฉุกเฉินที่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนอันส่วนหนึ่งก็คือพมจ.จะมีงบประมาณให้แต่ละตำบลในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีอพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมนะคะ ท่านสมาชิกสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ สมมติว่าหมู่ที่ ๑ มีชาวบ้านเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอหรือว่าเขาป่วยกะทันหัน ติดเตียง ก็แจ้งความประสงค์ไปที่อพม.ของหมู่บ้านได้ แล้วก็ไปเอกสารมีคุณสมบัติพร้อมก็ส่งไปที่พมจ. อีกช่องทางหนึ่งก็คือแจ้งมาที่อบต.มะรุ่ย ที่งานพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน จนท.พัฒนาชุมชนก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งไปที่พมจ.เช่นเดียวกันคะ อันนี้เป็นเรื่องที่ ๒ ที่ทางสำนักปลัดแจ้งเพื่อช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน อบต.นี้ก็ยังมิระเบียบช่วยเหลือประชาชน อีกระเบียบหนึ่งนะคะ ที่เราสามารถช่วยได้อันนี้ขอแจ้งไว้เพื่อทราบเพียงเท่านี้คะ ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมนตรี พลันการนายกอบต.มะรุ่ย ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องถึงขยะเปียกครับ วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๕ ทานรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร มาติดตามเรื่องถังขยะเปียกของอำเภอทับปุดนะครับ น่าจะอยู่ที่
พิกัดของตำบลทับปุด ก็จะมีทุกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปร่วมส่วนที่ทางอำเภอท้ายเหมืองมีอยู่ที่
หนึ่งไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมต้องทำหนังสือชี้แจงต่อท่านรองผู้ว่าราชการ ซึ่งวันที่ ๒๗
พ.ย.๖๕ ทางผู้บริหารติดภาระกิจก็ได้มอบหมายทางนักวิชาการสาธารณสุขเข้าไปร่วมครับ ส่วนท่านใดที่
สะดวกก็ขอเชิญนะครับก็เป็นตัวแทนของอบต.มะรุ่ย แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการต้อนรับนายอำเภอ ซึ่งทาง
นายกก็ได้ไปประชุมกับรักษาการนายอำเภอทับปุดท่านปลัดอาวุโส ทางอบต.มะรุ่ยก็รับเรื่องดูแลเรื่อง
ข้างหลามให้กับทีมต้อนรับที่มาส่งท่านนายอำเภอครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด จะแจ้งข่าวหรือปัญหาผ่านสภาฯ เพื่อไปยังฝ่ายบริหารขอเชิญครับผม

นายสุชล ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องถังขยะเปียกครับ ขยะเปียกมันเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่
ค่อยข้างที่จะวางกรอบไว้ชัดเจนครับ ขอ๑๐๐% ซึ่งมันก็จัดทำให้ได้ยากแต่เราจำเป็นต้องทำครับที่นี้
ของจังหวัดพังงานั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตามติดมากเลย ตามจริงจังด้วยซ้ำเดี่ยววันอาทิตย์นี้
เหมือนที่ท่านนายกกว่าต้องมาอีก ผมก็ไม่ได้อยู่เพราะติดไปราชการ แต่ว่านายกก็ได้มอบให้นักวิชาการ
สาธารณสุข และของอำเภอทับปุดทั้งจังหวัดพังงา อำเภอทับปุดทำได้ค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นอำเภออื่น แต่
ว่าไม่ใช่ของมะรุ่ยนะครับ จะเป็นของโคกเจริญทำได้เยอะประมาณ ๕๐% แต่ว่าของอบต.เราไม่ถึง
๑๐% ผมเลยคิดว่าขอความร่วมมือของพวกเราทุกคนที่อยู่ในตำบลมะรุ่ยอย่างน้อยก็ต้องทำแล้วก็หา
เครื่องช่วยให้ได้สัก ๓-๔ หลังเพื่อเพิ่มยอดให้กับหัวหน้าสำนักปลัด หรือว่านักวิชาการสาธารณสุข เพิ่ม
ยอดให้ได้สัก ๒๐% ภายในสิ้นเดือนนี้ ก็ต้องรีบทำอย่างน้อยถึงเล็กถึงน้อยก็ต้องทำก่อนนะครับ พอให้
เราได้คีย์ข้อมูลไปได้อันนี้ขอความร่วมมือจริงๆ ครับ เพราะว่ามันบังคับครับ

น.ส.ณัฐริณีฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมคะ ในส่วนของการติดตามถังขยะเปียกเราก็จะแบ่งเป็นรายบ้านเลขที่แล้วก็
เราจะแจ้งว่าจำนวนที่ทำไปแล้วเท่าไร และจำนวนเท่าไรที่ยังไม่ทำจำนวนเท่าไร เหตุผลที่ยังไม่ทำเพราะ
อะไร เราก็ชี้แจงไปด้วยอย่างเช่นบ้างครัวเรือนไม่มีพื้นที่ อยู่ติดทะเลเราก็จะแจ้งว่ามีพื้นที่ติดทะเลไม่มี
พื้นที่ดำเนินการคะ แต่อย่างสมมุติว่าท่านจอมแจ้งมาว่าไม่ทำต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่ทำเพราะสาเหตุอะไร
เพราะถ้าวันหนึ่งทางหน่วยงานเขาจะมีการติดตามอย่างจริงจัง เพราะวันนั้นท่านท้องถิ่นจังหวัดมาที่
อบต.เองนี่ก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือเราได้ถังขยะเปียก ๑๐๐% ในตำบลมะรุ่ยคะ ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ ท่านหัวหน้าสำนักปลัด อันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ผมก็ทำให้ได้ครับ เรา
ต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อตำบลของเราองค์กรของเราให้ทุกท่านให้ความสำคัญตรงนี้ครับ ขอเชิญท่าน
ชาติวุฒิศรับ

นายชาติวุฒิศ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย
ชาติวุฒิศ ทองเจิม สมาชิกฯหมู่ที่ ๗ เรียนถามท่านนายกครับ พื้นที่ศาลาหมู่บ้านที่อยู่ในวัดไม้ทราบบ
ตอนนี้ยังเป็นอบต.หรือของหมู่บ้าน คือทางวัดจะขอใช้พื้นที่ตอนนี้ขอให้นายกช่วยดำเนินการแล้วก็
จะทำการอย่างไรต่อไปได้ เพราะว่าสมัยก่อน กสท.สร้างมาแล้วก็อบต.ไปต่อเติม ๒ ครั้งตอนนี้ศาลา
หมู่บ้าน ตอนนี้ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ก็เสร็จเรียบร้อยรอบแล้ว ทางวัดก็จะขอคืนพื้นที่ แล้วเรื่องที่ ๒
เรื่องไฟฟ้าที่ซ่อมเมื่อก่อนตอนนี้ก็ดับไปแล้ว ๒ จุด สายบ้านออก ขอให้ท่านนายก ฝ่ายบริหารช่วย
แก้ไขด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายก อบต. ก็ต่อเนื่องเลยนะครับ ประชุมครั้งหน้าเหมือนที่ท่านปลัดว่าญาติตระกูลถามตอบหรือกระทู้
ถามก็จะได้ออกให้หรือว่าต่อไปถนนเป็นหลุมเป็นบ่อดีขึ้นมายัง ไฟฟ้าถ้าที่เราซ่อมไปแล้วหรือไม่ได้

ซ่อมที่จะได้ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามาครับ เพราะบ้างจุดนี้ผู้บริหารก็ไม่ทราบ
ว่าไฟฟ้าดับหรือไม่ดับก็ขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามา แล้วส่วนเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ
ของอบต.มะรุ่ย เดียวให้ทางกองช่างไปติดตามดูว่าศาลาในเขตวัดที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ ได้บอกมา
ว่าอยู่ในความดูแลของอบต.หรือว่าเป็นทรัพย์สินของอบต.หรือไม่ ถ้าอยู่ในความดูแลของอบต.
ทรัพย์สินของอบต.ก็จะได้ไปดูเรื่องของข้อระเบียบว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาย่างนี้ได้อย่างไรนะ
ครับ ก็ขอขอบคุณมากครับ เดียวให้ทางกองช่างไปดูแลเรื่องทรัพย์สินว่าอยู่ในความดูแลของอบต.
หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และดำเนินการประชุมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณครับ ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเฉลิมเกียรติ ธีรุต)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายจอม ถนอมสิน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยหมู่ที่ ๒

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชาติวุฒิ ทองเจิม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยหมู่ที่ ๗

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพร โบบทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยหมู่ที่ ๑

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ สันตะการ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย